

ข่าวเลขที่ 140

25 เมษายน 2566

กรมการค้าภายในเปิดตัวเข้มเครือข่าย "สายตรวจอาสาDIT" และลงพื้นที่ตรวจตลาด ป้ม สร้างความเป็นธรรมทางการค้า

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบรมเครือข่าย "สายตรวจอาสาDIT" พร้อมตรวจเครื่องชั่งตลาดสดและตรวจหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภค

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม "สายตรวจอาสาDIT" ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และการอบรม ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 และวันที่ 25 เม.ย. 66 ตามลำดับ ว่าในการอบรมสองวันนี้มีผู้ดูแลตลาดและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ดูแลตลาดจากทั้งสองจังหวัดเข้าร่วม กว่า 30 ตลาด เช่น ตลาดนัดหนองตาพุด ตลาดนัดรวมใจ ตลาดปู้ชุก ตลาดนัดวัดในกลาง ตลาดทุ่งกลมเป็นต้น ตลาดสดเทศบาลตำบลปราณบุรี ตลาดสดมิตรแก้ว ตลาดนัดหัวนา ตลาดแพไม้ห้วยหิน ตลาดนัดบ่อนไก่ ตลาดริมทางรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ตลาดริมทางรถไฟทับสะแก และตลาดอุดมสุข เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ดูแลตลาดและเจ้าหน้าที่เทศบาลได้รับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และข้อกฎหมายที่กำกับดูแลเครื่องชั่ง ตาม พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 รวมถึงรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและการตรวจสอบเครื่องชั่ง นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม "สายตรวจอาสาDIT" ยังสามารถช่วยรับเรื่องร้องเรียนและให้คำแนะนำในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย ดังนั้น "สายตรวจอาสาDIT" จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้บริโภค อีกทั้งมีส่วนช่วยตลาดและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าด้วย

นอกจากนี้รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้ร่วมกับ น.ส.ศิริวรรณ คณะศร พาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นายตรวจชั่งตวงวัด สํารวจสภาวะการค้า ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ ตลาดสดเทศบาลปราณบุรี (ฉัตรแก้ว) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันปตท. สาขาลุงเท่ง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้องเที่ยงตรง จึงได้ติดสติ๊กเกอร์และมอบป้าย "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" เพื่อเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นให้ประชาชนผู้ใช้บริการทราบว่า เป็นสถานีบริการน้ำมันที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง การรับรู้ และการเพิ่มจำนวนสายตรวจอาสา DIT ในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนผู้บริโภคอย่างทั่วถึง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องราคาและปริมาณสินค้า หรือพบการใช้เครื่องชั่ง ตวงวัดที่ไม่ถูกต้อง เทียงตรง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในพื้นที่ หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ @MR.DIT รวมถึงแจ้งทางสายตรวจอาสาDIT ในพื้นที่ เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป
